

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2023

Sự kiện sắp đến

Ngày 13/10 - Sự kiện chạy (Cross-country fun run)

Ngày 13/10 – Ngày học cuối của học phần 1

Ngày 23/10 – Ngày đầu tiên của học phần 2

Từ ngày 23/10 đến 27/10 – Lớp 9A, 10A và IGCSE2 tham gia lớp ngoại khóa OBV

Ngày 27/10 – Lễ hội Halloween

Từ 30/10 đến 3/11 – Lớp IGCSE1 tham gia lớp ngoại khóa OBV

Thông điệp từ Hiệu trưởng

Tháng chín là một tháng sôi động của thầy và trò trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Các em học sinh hào hứng chuẩn bị cho sự kiện Tết Trung Thu với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa đối với cả học sinh Việt Nam và quốc tế. Cảm ơn quý phụ huynh và giáo viên đã hỗ trợ tổ chức chương trình.

Cũng trong tháng chín này, học sinh và giáo viên đã lần đầu tiên được tham gia bầu cử chọn ra Hội trường và Hội phó Hội học sinh.

Chúc mừng những em học sinh sau đã trúng cử: Bảo Hân (lớp 12A), Huy Bách (lớp 11A), Andrea (lớp IGCSE1) và Min Hyuk (lớp 12A). Các lãnh đạo của Hội học sinh sẽ đại diện cho học sinh làm việc với giáo viên để trường chúng ta ngày một tốt hơn. Các em chịu trách nhiệm quản lý hội học sinh, hỗ trợ tổ chức các sự kiện của trường, trao giải thưởng và thông báo các hoạt động quan trọng tại buổi sinh hoạt toàn trường. Các em cũng sẽ tham gia chào đón những vị khách quý đến thăm trường và khảo sát lấy ý kiến học sinh toàn trường để góp phần phát triển hoạt động của trường.

Tôi rất mong chờ cùng làm việc với các em trong năm học này.

Bradman McCarthy

Hiệu trưởng





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2023

Thông điệp từ Ban giám hiệu SVIS

Tùng dinh dinh các tùng dinh dinh...!

Mùa Trung Thu đã đến, những tiếng trống lân đã ngân vang khắp phố phường. Và năm nay, các em học sinh trường Quốc tế Singapore đã cùng nhau trải qua một mùa trung thu đầy ý nghĩa với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, bổ ích, giàu tính truyền thống. Đây là cơ hội để các em thêm đoàn kết, cùng nhau chia sẻ cảm xúc, giúp các em hiểu thêm về phong tục lễ tết truyền thống.

Tết Trung thu là một ngày có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Thiếu nhi Việt Nam. Đến ngày hội trăng rằm hàng năm, các em háo hức được rước đèn, được phá cỗ, được nghe lại truyền thuyết về Chị Hằng và Chú Cuội trên cung trăng. Với mong muốn đem đến cho các em những cảm nhận tích cực về nét đẹp văn hoá truyền thống, nhà trường đã tổ chức các hoạt động:

- **Cuộc thi “Làm lồng đèn sáng tạo”**. Hưởng ứng cuộc thi này, học sinh các lớp đã vô cùng sáng tạo làm ra những chiếc đèn lồng đầy màu sắc với nhiều hình dạng khác nhau từ vật liệu tái chế. Các sản phẩm này được trang trí trong lớp học một mặt đã tạo nên hiệu ứng không gian đa sắc, mặt khác giúp học sinh thấy được giá trị thiết thực của việc sử dụng vật liệu tái chế, góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.

- **Hoạt động trải nghiệm làm bánh Trung thu**. Hoạt động này đã diễn ra vào ngày 28 tháng 9 vừa qua đã đem đến cho các em học sinh toàn trường thật nhiều cảm xúc. Các em được tìm hiểu các nguyên vật liệu, các công đoạn làm bánh trung thu, được trải nghiệm nặn vỏ bánh, gói bánh và đúc khuôn bánh. Tuy còn bỡ ngỡ và lúng túng nhưng tất cả học sinh đều vô cùng thích thú khi nhìn thành phẩm trên tay của mình là những chiếc bánh có hình hoa, hình thú ngộ nghĩnh. Tất cả đã tạo nên một không khí thật ấm áp và vui tươi.

- **Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Trung thu yêu thương”**. Buổi sinh hoạt chung vào ngày 29 tháng 9 với chủ đề **Trung Thu Yêu Thương** đã diễn ra trong không khí vô cùng vui nhộn và đầy ắp tiếng cười. Hoạt cảnh **Sự tích chú Cuội, chị Hằng** và các tiết mục văn nghệ do học sinh các lớp biểu diễn cộng với đoàn lân vui nhộn đã giúp các em phần nào hiểu hơn về nét văn hoá dân gian của dân tộc Việt Nam cũng như ý nghĩa của ngày Tết Trung thu cổ truyền.

Nhân dịp này, Ban giám hiệu nhà trường xin gửi đến Quý vị phụ huynh cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe và luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng!

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

Hồ Thị Thuý Vân/ Lê Thị Phương Nhi
Ban giám hiệu SVIS





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2023

Thông điệp từ hiệu phó (Khối Trung học)

Thời điểm này giáo viên bắt đầu gửi về báo cáo và nhận xét tình hình học tập của học sinh, thông báo đến phụ huynh những thành công mà các em đạt được. Các bài kiểm tra cuối chương, bài tập dự án/bài thuyết trình, các dạng câu đố và các bài tập khác được giáo viên gọi chung là đánh giá quá trình học tập trên lớp. Đôi khi phụ huynh có thể sẽ đặt câu hỏi - CBA là gì? Tại sao CBA lại quan trọng? CBA ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ của học sinh như thế nào?

Classroom Based Assessment (CBA) là những bài đánh giá tại lớp, là một phần quan trọng trong quá trình giảng dạy và chấm điểm tại trường SIS Đà Nẵng. CBAs là hệ thống đánh giá thường xuyên được sử dụng để kiểm tra mức độ hiểu của học sinh về nội dung và khái niệm đã được giảng dạy, để giáo viên có thể phản hồi chính xác và hướng dẫn kịp thời cho học sinh. Hình thức đánh giá này giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ và tiến trình tiếp thu bài giảng của học sinh về các khái niệm và nội dung được học. Những bài kiểm tra đánh giá này cũng cung cấp cho giáo viên và đội ngũ quản lý cái nhìn sâu sắc về hiệu quả của các hoạt động giảng dạy trên lớp.

Đánh giá trên lớp chiếm 50% điểm tổng kết cuối kỳ mà học sinh đạt được trong các môn học chính là Tiếng Anh, Toán và Khoa học và chiếm 100% điểm tổng kết trong các môn học khác là Khoa học Xã hội/Viễn Cảnh Toàn cầu, Công nghệ Thông tin, Tiếng Trung, Mỹ thuật, Âm nhạc và Giáo dục thể chất HPE. Kết quả những bài đánh giá tại lớp cũng sẽ quyết định học sinh đạt giải thưởng học thuật hàng năm. Do đó, giáo viên phải chứng minh được bài kiểm tra đánh giá mình sử dụng là hợp lý và thuyết phục, đánh giá đúng năng lực và trình độ của học sinh.

Việc sử dụng những bài đánh giá tại lớp (CBA) để đánh giá mức độ thành công của học sinh sẽ theo dõi và công nhận xuyên suốt quá trình học tập của học sinh, hơn là chỉ dựa vào bài thi cuối kỳ chỉ diễn ra 2 lần trong năm. Điều này không làm giảm đi tầm quan trọng của kỳ thi cuối kỳ mà đem lại sự cân bằng giữa những kết quả cuối kỳ và quá trình học tập thường kỳ diễn ra hàng ngày của các em. Mục tiêu của trường luôn là giúp phụ huynh biết được nội dung hoạt động của học sinh ở trường cũng như giải đáp những thắc mắc để phụ huynh hiểu rõ hơn. Phụ huynh vui lòng liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng trường nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các bài kiểm tra, kỳ thi và việc giảng dạy của giáo viên. Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Stephanie Shepperd

Hiệu phó





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG

NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2023

Thông điệp từ hiệu phó (Khối Tiểu học)

Phương pháp dạy và học của Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng tập trung vào Bốn trụ cột của việc học: sự tập trung, tham gia tích cực, phản hồi sai sót, hệ thống lại kiến thức. Những trụ cột này dựa trên nghiên cứu khoa học của nhà thần kinh học về nhận thức Stanislas Dehaene, một nhân vật nổi tiếng ở châu Âu về những nghiên cứu năng lực toán học, cũng như nghiên cứu về khả năng đọc, khả năng ngôn ngữ, đa ngôn ngữ và về nhận thức. Khái niệm bốn trụ cột học tập được áp dụng nhất quán cho tất cả các cấp học và là nền tảng khi giáo viên soạn giáo án, theo dõi và khen thưởng học sinh.

Niall Elliot Reed

Hiệu phó



Thông điệp từ Trường khối Mẫu giáo

Trong tháng 9 học sinh khối Mẫu giáo đã được tham gia những hoạt động thú vị của sự kiện Tết Trung thu. Giáo viên và các em học sinh đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho sự kiện này. Các em rất hào hứng khi tự tay làm những chiếc lồng đèn xinh xắn và đồ thủ công đẹp mắt để trang trí cho lớp học của mình ở ngoài sân vườn. Một hoạt động nổi bật khác là cuộc thi Trang trí Mâm trái cây phá cỗ giữa các lớp. Nhân cơ hội này, nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ huynh đã gửi tặng trái cây làm nguyên liệu tham gia cuộc thi và quan trọng hơn nữa là sự đồng hành hỗ trợ để cùng đem đến những tác phẩm tuyệt vời.

Buổi sinh hoạt chủ đề Vui tết Trung thu với những tiết mục văn nghệ được các em Mẫu giáo tự tin thể hiện đem lại niềm vui cho tất cả học sinh cũng như phụ huynh tham dự. Một lần nữa cảm ơn quý phụ huynh đã dành thời gian tham dự chương trình.

Lễ hội Halloween sắp đến. Giáo viên sẽ cập nhật thông tin đến phụ huynh trong những bản tin hàng tuần của lớp về thời gian và nội dung của những sự kiện sắp đến.

Võ Thị Thùy Ngân

Trường khối Mẫu giáo



SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL
Since 1986

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI ĐÀ NẴNG NEWSLETTER

THÁNG CHÍN 2023

